




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

30 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>โครงการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ch3)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวเปิดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและมอบรางวัลความเป็นเลิศ กก.ลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ว่า ปัญหาที่ผู้ป่วยและญาติต้องเสียเวลารอคอยผลตรวจเลือดจากห้องปฏิบัติการเป็นเวลานานทำให้ประชาชน ไม่ได้รับความสะดวกสบายและต้องไปอยู่แออัดที่รพ. เป็นปัญหาที่ สธ.ต้องเร่งรัดแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ให้ประชาชน สะดวก สบาย และลดความแออัดในการรับบริการ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้ว 59 จังหวัด ส่วนปี 2568 จะขยายให้ครบทั้ง 77 จังหวัด เพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป</p>	
<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, สยามรัฐ, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, topnews, thecoverage, chieffocus, headtopics, theagenda, newtv, INN, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และผลกระทบด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีวาทภัย อุทกภัย และดินโคลนถล่ม พร้อมกล่าวว่า ขณะนี้มีผู้เสียชีวิต 29 ราย บาดเจ็บ 40 ราย สูญหาย 1 ราย สาเหตุการเสียชีวิตจากเหตุดินถล่ม ส่วนสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบมี 30 แห่ง เปิดได้ตามปกติ 25 แห่ง และปิด 5 แห่ง ที่ปิดทั้งหมดอยู่ใน จ.แพร่ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้วันที่ 2 ก.ย.นี้ และสธ.เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ฯ 5 แห่ง คือ เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา และสุโขทัย มีการดูแลประชาชน แบ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง 457 ราย หลงตั้งครุฑ 10 ราย และผู้พิการ 4 ราย รวมถึงส่งทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ฯ ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ 29 ทีม พร้อมส่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการมอบถุงยังชีพ ยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงพบข้อมูลโรคที่ประชาชนเข้ารับการรักษาสะสม เช่น ระบบกล้ามเนื้อ 14 ราย ระบบทางเดินหายใจ 9 ราย ปวดศีรษะ 5 ราย ระบบทางเดินอาหาร 5 ราย และโรคติดเชื้อจากไวรัส 5 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ นำเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน ยารักษาโรคน้ำกัดเท้าและของใช้จำเป็นให้ผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือ โดยมีตัวแทนจากเขตสุขภาพที่ 1 รับผิดชอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแนะผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม และสอนให้เด็กรับรู้ถึงอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันทั้งโรคและภัยที่มากับน้ำได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงเหตุอุทกภัยในภาคเหนือตอนบน ว่า ได้มอบหมายทีม MCATT เขตสุขภาพที่ 1 จัดตั้งทีม EOC เตรียมความพร้อมลงพื้นที่ดูแลจิตใจประชาชน.วางแนวทางการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก พร้อมประสานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยติดสุราไม่ให้ขาดยา ในเขตสุขภาพที่ 1 รวมถึงมอบหมายให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ เตรียมความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วยผ่านระบบ Tele psychiatry พร้อมสำรองเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นเพื่อเตรียมจัดส่งให้ผู้ป่วยที่อาจขาดยา ซึ่งผู้ป่วยที่ไปตามนัดไม่ได้ขอให้แจ้ง อสม. หรือรพ.สต. โทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือ 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปลัด สธ.เปิดประชุมวิชาการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ คอลัมน์ 4มุมเมือง</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ รพ.สมเด็จพระยุพราชขับเคลื่อนสู่ปีที่ 48 : ต้นแบบสร้างสุขเชิงรุกนำเลิศบริการ มุ่งขับเคลื่อนสู่การเป็นต้นแบบสร้างสุข เชิงรุกนำเลิศบริการ ยกระดับระบบบริการสุขภาพ เพิ่มศักยภาพบุคลากรและหน่วยบริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมีผู้บริหารรพ.สมเด็จพระยุพราชบุคลากรเข้าร่วมกว่า 200 คน</p>	
<p>ฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สวท.91, ผจก., ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, headtopics, khaophuket, newtv, thaitabloid, Bangkok-today, isranews, hfocus, workpointnews, thailandplus, pptv, sonthitalk, INN, news1live, TNN, chieffocus, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรม คร. กล่าวถึงกรณีความกังวลผู้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษวานร สายพันธุ์ Clade 1b รายแรกของประเทศไทย จะติดเชื้อตามไปด้วย โดยยืนยันกรมฯมีการติดตามเฝ้าระวังผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนอย่างใกล้ชิด ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2567 มีการติดตามอาการทุกวัน และยังไม่พบการติดเชื้อเพิ่มเติม สำหรับผู้ติดเชื้อที่พบ ได้ดำเนินการแยกกักและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยรายอื่น ซึ่งจะได้รับการรักษาจนกว่าจะพ้นระยะแพร่เชื้อหรือตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำการป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์และจนท.ที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยตามมาตรฐานการดูแลโรคอุบัติใหม่อย่างเคร่งครัด รวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองโรค ทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเที่ยวบินที่มาจากทวีปแอฟริกา สำหรับกรณีการฉีดวัคซีนภายหลังการสัมผัส WHOแนะนำสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งจะใช้ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น โดยจะมีการประชุมปรึกษาถึงแนวทางการใช้ในวันที่ 6 กันยายนนี้ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถป้องกันตัวเองด้วยการงดการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้า และหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัย</p>	
<p>การประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี รพ.มะเร็งลำปาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี รพ.มะเร็งลำปาง "ยกระดับการดูแลโรคมะเร็งด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์" เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพอย่างครบวงจรในพื้นที่ภาคเหนือ</p>	
<p>กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ กรมจึงรุกกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและชะลอความชรา พร้อมให้บริการส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษาและฟื้นฟู ในด้านต่างๆ หวังผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเองไม่เป็นภาระให้กับลูกหลาน</p> <p>- นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ ผอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี เผย กิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บุคคลสามารถทำกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อชีวิตของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ สามารถใช้ได้ดีกับทุกวัย แต่จะมีความสำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความต้องการในการทำกิจกรรมประจำวันเนื่องจากความเสื่อมของร่างกายหรือจากภาวะสุขภาพอื่นๆ</p>	
<p>คลังเตอร์เกล้าเยือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, คมชัดลึก, topnews, thaipbs, hfocus, ch3plus, nation, js100, headtopics, ejan, TNN, thaich8, mcot,)</p> <p>- นายธนภุต จิตรอารีย์รัตน์ ผช.รมต.สธ. พร้อมด้วย นพ.ไพโรจน์ สุริตันนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ.เกรียงไกรนามไธสง ผอ.รพ.นพรัตน์ราชธานี นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ ผอ.เขตคลองสามวา พ.ต.อ.ยิ่งยศ ฉลาดปฐุ ผกก.สน.นิมิตใหม่ และจนท.จากกรมควบคุมโรค และพม. ร่วมกันลงพื้นที่บริเวณซอยหทัยราษฎร์ 33 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. ซึ่งเป็น 1 ในชุมชนที่ต้องทั้งหมด 18 ชุม ที่ถูกสั่งปิดเนื่องจากพบผู้ป่วยต้องรับชื้อมามีการผสมเมทาบอลทำให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตหลายคน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายกองตรี ธนภฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผช.รมต.สธ. กล่าวว่า ด้านการดูแลรักษาทุรภพในเครือ สธ.จะรับผิดชอบทั้งหมด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขณะนี้พบเพียงผู้ป่วยชาวไทยที่เข้ารับการรักษายังไม่มีชาวต่างชาติ คาดยังมีชาวต่างชาติที่ยังไม่เข้ารับการรักษาอีกจำนวนมาก และอาจจะมียุติชีวิตมากกว่านี้ รวมถึงยืนยันชาวต่างชาติที่ไปกินยาต้องสามารถรักษาได้ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับดำเนินคดีแต่อย่างใด และสำหรับผู้ป่วยและผู้รอดชีวิต ต้องเข้าสู่กระบวนการตามข้อกฎหมาย จึงเชิญ ผกก.สน.นิมิตใหม่ กับผอ.เขตพื้นที่ จะต้องแจ้งข้อหาสำหรับผู้ผลิตยา ดอง เหล้าเถื่อนที่ปนเปื้อนเมทานอล ทั้งนี้ ยอกให้ปชช. บางส่วนหยุดดื่มยาดองในช่วงนี้ หรือตลอดไป เพราะขณะนี้ยังไม่ทราบว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับในพื้นที่สน.บางชัน ได้กระจายตัว เหล้าไปทีใดบ้าง ทั้งนี้ ผู้ที่ดื่มไปแล้วในบริเวณจุดเสี่ยง แต่ไม่มีอาการหรือมีอาการ ต้องเข้าไปตรวจสุขภาพ สามารถโทร.ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ หมายเลข 0 2548 2300 ได้ 24 ชั่วโมง</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จุดบริเวณซอยหทัยราษฎร์ 33 เป็นจุดที่มีคนใช้มากที่สุด และเชื่อว่ายังมีผู้ดื่มเป็นแรงงานต่างด้าวที่เป็นผู้ป่วยเพิ่มอีก ซึ่งต้องดำเนินการเชิงรุกในการค้นหาผู้ป่วยเพื่อให้เข้ารับการรักษาโดยเร็ว ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแล้ว จะติดตามอาการต่อไป เนื่องจากสารเมทานอลมีผลต่อดวงตา อาจเกิดอันตรายได้</p> <p>- นพ.เกรียงไกร นามโธสง ผอ.รพ.นพรัตน์ราชธานี เผยว่า ทราบว่ามีผู้ที่ดื่มยาดองจาก 18 ชุม บางรายรักษาตัวเองที่บ้าน ด้วยการดื่มเหล้าขาวเข้าไปเพิ่ม เพราะเชื่อว่าจะช่วยขับสารเมทานอลออกจากร่างกายได้ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องพร้อมขอให้ผู้ที่รู้ตัวรีบเข้ารับการรักษาหรือเข้ารับการรักษาตรวจเลือดเร็ว โดยวิธีการรักษาที่ถูกต้องคือการฟอกไต</p> <p>- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ฯ รพ.นพรัตน์ราชธานี รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยเมื่อเวลา 17.00 น. ว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 42 คน เสียชีวิตรวม 6 ศพ ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 25 คน อยู่ระหว่างการรักษา 11 คน โดยผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรักษาตัวใน รพ. 11 คน รักษาตัวอยู่ที่ รพ.นพรัตน์ราชธานี 5 คน รพ.เวชการุณย์รัศมี 2 คน ส่วนที่ รพ.นวมินทร์ 9 รพ.เกษมราษฎร์รามคำแหง รพ.เลิศสิน รพ.ราชวิถี มีผู้รับการรักษาตัวแต่ละ 1 คน</p> <p>- พ.ต.อ.อิสระ ณ พัทลุง รอง ผบก.น.3 แถลงว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนขยายผลหาแหล่งที่มาของเมทานอลที่ผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานผลิตสุราขาว สั่งซื้อมาจากแหล่งใด รวมถึงรายงานผลการชันสูตรหาเมทานอลในร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 6 ศพ รวมทั้งในศพของนายบรรชา ศรีวิชัย ผู้เสียชีวิตจากยาดองมรณะอีกศพที่ไม่ได้ถูกบันทึกข้อมูลลงในข้อมูลเหยื่อยา ดอง ถูกทยอยส่งให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบว่าทุกศพมีเมทานอลไม่เท่ากันเนื่องจากปริมาณการดื่มของเหยื่อแต่ละรายไม่เท่ากัน แต่สามารถยืนยันได้ว่าทุกศพเสียชีวิตจากการพบเมทานอลในร่างผู้เสียชีวิตพร้อมสั่งระงับการผลิตเครื่องสำอางทุกรายการ จนกว่าจะแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง และจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>อย.พบลักลอบใช้เมทานอลในเครื่องสำอาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ไทยนิวส์, thailandplus, ch7, hfocus, inn, thaipbs, thebangkokinsight, ch3, kapook)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เผยว่า คกก.เครื่องสำอางมีมติให้ อย. ออกประกาศผลการตรวจสอบ หรือวิเคราะห์เครื่องสำอางที่พบสารห้ามใช้ และเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพื่อสุ่มอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือขาย ชื่อเครื่องสำอาง มูโกะ แอลกอฮอล์ แฮนด์ สเปรย์ (Muko Alcohol Hand Spray) เลขที่ใบรับจดทะเบียน 74-1-6400034683 ผลิตโดยบริษัท พีรณย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด พบการลักลอบใช้เมทานอลในเครื่องสำอาง ซึ่งเป็นสารห้ามใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง และประสาน สสจ.สมุทรสาคร ขยายผลลงตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตทันที</p>	
<p>"อุทัยธานี" นำร่องพัฒนาจังหวัดใช้ยาสมเหตุผล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- ศ.เกียรติคุณดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานอนุกก.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พร้อมนพ.วิฑิต สฤษฏีชัยกุล รองเลขาธิการ อย. รองผวจ.อุทัยธานี และ นพ.สสจ.อุทัยธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อปท. ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผลต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการแก้ปัญหาภายในชุมชน รวมทั้งลดความเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากการใช้ยา ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอย่างยั่งยืน</p>	
<p>ตักอวจาระแมว เสี่ยงเป็นผีในสมอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผกก., cm108, sondhitalk, antifakenewscenter)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- สถาบันประสาทวิทยา เผย ตักอูจจาระแมวโดยไม่สวมถุงมือ เสี่ยงเป็นฝีในสมอง เป็นข้อมูลจริง ในอูจจาระแมวอาจมีเชื้อปรสิตที่ชื่อว่า Toxoplasma gondii ซึ่งหากได้รับเชื้ออาจเกิดการติดเชื้อในเนื้อสมอง โดยทั่วไปสามารถได้รับเชื้อจากการกินเนื้อสัตว์ที่ปนมากับอูจจาระของแมวโดยไม่ตั้งใจ รวมถึงเมื่อแมวมาคลอเคลียอาจนำเชื้อมาติดตามมือได้</p>	
<p>ค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ch7, headtopics, siamrath, ch3)</p> <p>- นายจักรพงษ์ ปทุมไถย นอภ.ธาตุพนม เปิดค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พร้อมเผยพบเด็กอายุแค่ 15 ปี ไม่เรียนหนังสือ ไม่ยอมมาทำงาน ขอเงินพ่อแม่ไปซื้อยาบ้าเสพเม็ดละ 30 บาท และต้องเสพวันละ 5 เม็ด เกิดสำนักผดยอมมาเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ถือว่าสังคมน่าห่วงมาก</p>	
<p>โอกาสศัลยกรรมความงามไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ Big Data Analysis</p> <p>- การจะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางศัลยกรรมตกแต่ง ควรมุ่งเน้นเรื่องของการสนับสนุนความปลอดภัย และควบคุมมาตรฐานให้มากขึ้น ซึ่งกรม สบส. มีหน้าที่ควบคุมดูแลสถานพยาบาล คลินิกต่างๆ ให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากลเทียบเท่าต่างประเทศ ก็จะเป็นโอกาสของธุรกิจบริการทางการแพทย์เสริมความงามของประเทศไทยเช่นกัน</p>	
<p>โครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวหุ้น, เดลินิวส์) นสพ. เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวหุ้น, เดลินิวส์, sanook)</p> <p>- นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส.เตรียม 20,000 ล้านบาท ขยายวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลให้แก่สมาชิก อสม. และ อสส. ที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อ เงินด่วนคนดี และมีการชำระเงินตรงงวดครบ 4 เดือน สามารถเพิ่มวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนชำระ 600 บาทต่อเดือน 123 งวด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหรือลงทุนประกอบอาชีพ</p>	